

M: Phi C của Liên Quân Tu n Thám Vùng C m Bay

Tác Giả: Việt Báo

Thứ Ba, 22 Tháng 3 Năm 2011 08:28

Ng i con trai th 6 của Gadhafi là Khamis đã t tr n.

WASHINGTON - Các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết chi n đ u của của đã quốc hi n đang tu n thám vùng c m bay t i Libya và không m các tr n không t p m i sau các tr ng ph t ch ng l i i c l ng Gadhafi.



Trong khi đó, báo Anh Daily Mail cho biết ng i con trai th 6 của Gadhafi là Khamis đã t tr n.

Mũi Phi Cơ Của Liên Quân Tuấn Thám Vùng Cực M Bay

Tác Giả: Việt Báo

Thứ Ba, 22 Tháng 3 Năm 2011 08:28

Bên tin cho biết Khamis, 27 tuổi, Tập Lính Lữ Đoàn Khamis, mất đến vài chục lần trong các cuộc tấn công vào quân đội y, đã chết vào đêm Thứ Bảy.

Một phi công Không Quân Libya đã lao phi cơ tấn sát nhầm vào khu nhà Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn Khamis tại Tripoli theo kiểu kamikaze của Nhảy T B. Chính phủ Gadhafi bác bỏ tin này, nhưng liên tục 2 ngày sau đó người ta không thấy Khamis xuất hiện nữa.

Trong khi đó, thêm quyên quân số Hoa Kỳ đang chuyển giao quyên chuyển huy vùng cực m bay cho liên quân, tuy thời hạn chuyển giao quyên đến nay chưa.

2 viên chức Ngũ Giác Đài xác nhận 1 phi công bị trúng 1 Bộ chỉ huy quân số tại Dinh của Gadhafi hiện chỉ có một nhân viên chức danh cho biết đó là viên chức cuối cùng trong giai đoạn thi đấu ở vùng cực m bay để bảo vệ thành dân.

Phóng viên của AP tại Tripoli báo cáo: nhà ngôi nhà 3 tầng bị đánh sập, khói bốc lên. Về theo lời các viên chức Ngũ Giác Đài, không thấy dấu hiệu của Bộ chỉ huy Gadhafi để nh xử dụng không quân - ngoài ra, quân đội của Gadhafi không còn bị đánh.

Hôm chiều nay, 1 viên chức cao cấp tuyên bố "Gadhafi không là mục tiêu, nhưng không thể bảo vệ an toàn - nên việc của Gadhafi không có trong danh sách mục tiêu".

Phó đô đốc William E. Gortney hiện báo cáo hay không có bằng chứng về tình hình của thành dân, và xác nhận tình hình phi cơ trở về an toàn sau sự kiện - ông không lo ngại khả năng không tiếp nhận lực lượng Gadhafi để bảo vệ thành dân.

Bộ trưởng Robert Gates đưa tin : quyên chuyển huy cực m bay số quân chuyển giao cho Pháp hay Anh - tính đến chỉ có một nhân viên chức quyên chuyển của NATO của thành dân ý kiến cho rằng cực m bay dù đã phê duyệt kế hoạch thi đấu nh cực m vũ khí của LHQ.

M t khác, ngo i tr ng Đ c nh c i ch tr ng c a gi i lãnh đ o Berlin là không tham gia b ng binh sĩ - ông nói "Chính ph Đ c không đóng vai trò trung p, cũng không bênh v c nhà đ c tài Gadhafi".

T i Brussels hôm Th Hai, các ngo i tr ng c a Liên Âu h p đ đánh giá tình hình Libya - gi i quan sát nh n xét : khuynh h ng chung là sau cùng ph i h b nhà đ c tài Gadhafi, Liên Âu s xét các bi n pháp chi n thu t c n thi t.